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เรื่อง โครงกำรระบบกำรขนส่งทำงรถไฟยกระดบัในกรุงเทพมหำนคร 
 

   

 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีหนังสือ ที่ ๑/๘๒๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กระทรวงคมนาคมได้มี
หนังสือที่ คค ๐๒๐๘.๑/๖๒๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด าเนินการก่อสร้าง
โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร และต่อมา ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/๑๕๙๗๕ ลงวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึง
กระทรวงคมนาคม ส่งความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กระทรวงการคลัง 
คณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว ก่อนที่จะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยปรากฏว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณาและมีความเห็นตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๐๒/๖๔๓๕ 
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ให้แจ้งกระทรวงคมนาคมให้
หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า โครงการนี้จะอยู่ในข่ายของโครงการใหม่หรือโครงการที่
มีทรัพย์สินอยู่แล้ว ก่อนที่จะน าเสนอโครงการฯ ให้ สศช. หรือกระทรวงการคลังพิจารณาตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป 

กระทรวงคมนาคมจึงได้สั่งการให้ รฟท. หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่า โครงการนี้ จะอยู่ในข่ายของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว ทั้งนี้  กระทรวง
คมนาคมและ รฟท. มีความเห็นว่า ตามสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนน
ยกระดับในกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่าง
กระทรวงคมนาคม รฟท. และบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งลงนามเมื่อวันที่  ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และสัญญาเร่ิมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ นั้น บริษัท
โฮปเวลล์ฯ ได้ด าเนินงานก่อสร้างเป็นเวลา ๗ ปี มีผลงานรวมเท่ากับร้อยละ ๑๓.๗๗ จาก
แผนงานร้อยละ ๘๙.๗๕ ซึ่งตามข้อเทจ็จริงการก่อสร้างของบริษัทโฮปเวลล์ฯ มีความล่าช้ามาก 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ ให้บอก
เลิกสัญญาสัมปทานดังกล่าว หลังการบอกเลิกสัญญาแล้ว โครงการนี้ มีทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งบริษัท

 
  ส่งพร้อมหนังสือ นร ๐๖๐๑/๐๗๙๖ ลงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่ งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

โฮปเวลล์ฯ ได้ท าการก่อสร้างอยู่บนที่ดินของโครงการฯ ซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก่อสร้างไว้บนที่ดิน
ของโครงการฯ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ย่อมขึ้ นอยู่กับข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญา
สมัปทานและตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เมื่อพิจารณาข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานฯ ข้อ ๒๔.๑ ซึ่งก าหนด
ว่า “บรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่บริษัทก่อสร้างขึ้นในพื้นที่สัมปทานรวมถึงทางรถไฟ 
ถนนยกระดับ และทางเชื่อมกบัถนนที่มีอยู่เดิมตามสญัญานี้  ให้ตกเป็นทรัพย์สนิของ รฟท. ทนัททีี่
ก่อสร้าง...” บรรดาสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่บริษัทโฮปเวลล์ฯ ก่อสร้างขึ้นย่อมตกเป็นทรัพย์สินของ 
รฟท. ทันทีที่ก่อสร้าง (ไม่ว่าจะก่อสร้างเสร็จหรือไม่กต็าม) นอกจากนั้น หากจะพิจารณาว่าไม่
สามารถอ้างถึงสัญญาสัมปทานข้อ ๒๔.๑ ได้เพราะสัญญาสัมปทานได้สิ้นสุดลงแล้ว สิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ ที่บริษัทโฮปเวลล์ฯ ก่อสร้างขึ้นบนที่ดินของการรถไฟฯ กยั็งเป็นส่วนควบของที่ดินดังกล่าว
ตามนัยมาตรา ๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ดี ส่วนการที่คู่สัญญาจะฟ้องร้อง
หรือเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการผิดสัญญาสัมปทานนั้น ไม่ท าให้กรรมสิทธิ์ของ รฟท. ในสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น รฟท. มีความเห็นว่า สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ
โครงการเดิม แต่เนื่องจากการผิดสัญญาของคู่สัญญาเดิมจ าเป็นจะต้องหาคู่สัญญาใหม่มาแทน 
และเพื่อให้สามารถด าเนินการตามโครงการนี้ ต่อไปได้ในสภาพเศรษฐกจิปัจจุบัน จ าเป็นจะต้องมี
การปรับลดรูปแบบของโครงการฯ ดังนั้น โครงการนี้ จึงน่าจะถือว่าเป็นโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่
แล้วตามนัยแห่งมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รฟท. จึงขอหารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ความเห็นของ รฟท. 
ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่ เพียงใด 

ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๐๙.๑/๑๐๓๑๘ ลง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ตามประเดน็ข้อ
หารือของ รฟท. ข้างต้น กระทรวงการคลังมีความเหน็ว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้ให้ค าจ ากัดความว่า “โครงการที่มี
ทรัพย์สนิอยู่แล้ว” ไว้ อย่างไรกต็าม โดยหลักวิชาการ “โครงการ” คือ กจิกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการ หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองาน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระหน่วยหนึ่งที่สามารถท าการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงานได้ 
พร้อมทั้งมีลักษณะชัดแจ้งถึงจุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดโครงการในฐานะหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและรายได้หรือเพื่อการพัฒนาประเทศ จากความหมายดังกล่าว การที่จะพิจารณาว่า
โครงการใดเป็นโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องสามารถน ามาด าเนินการ
และก่อให้เกิดรายได้อยู่ก่อนแล้ว แต่กรณีที่ รฟท. ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่บริษัทโฮปเวลล์ฯ 
ถูกบอกเลิกสัญญา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีเพียงร้อยละ ๑๓.๗๗ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังไม่
สามารถน าไปหาประโยชน์ได้ ต้องด าเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จเพื่อจะน าไปหารายได้ 



 ๓ 

ประกอบกับโครงการดังกล่าวที่ รฟท. เสนอมาใหม่มีการปรับโครงสร้างและรูปแบบของโครงการ
จากเดิม ดังนั้น จึงถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ตามมาตรา ๘ (๑) มิใช่เป็นโครงการที่
มีทรัพย์สนิอยู่แล้วตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น 

อนึ่ง รฟท. ได้มีหนังสอื ที่ คพ. ๑๙๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า รฟท. ขอชี้แจงสถานการณ์ด าเนินโครงการฯ ว่า 
ปัจจุบัน รฟท. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและอยู่ระหว่าง
การจัดท ารายงานฉบับสุดท้ายเพื่อน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเสนอรูปแบบ
ของโครงการให้มีการจ้างเหมาแบบเบด็เสร็จ (Design-Build-Operate) มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น
เป็นเงิน ๙๗,๘๕๐ ล้านบาท รัฐเป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐานเป็นเงิน ๖๓,๙๐๗ 
ล้านบาท และเอกชนลงทุน ๓๓,๙๔๓ ล้านบาท โดยใช้โครงสร้างโยธาพื้ นฐานเดิมที่บริษัท
โฮปเวลล์ฯ ก่อสร้างจากดอนเมืองถึงหัวหมากเป็นระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ปรับปรุงทาง
รถไฟระดับดินจากดอนเมืองถึงรังสิตเป็น ๓ ราง ก่อสร้างสถานีรถไฟ ๕ แห่ง และสถานีรถไฟฟ้า 
๒๗ แห่ง พร้อมโรงซ่อมและการบ ารุงรักษา นอกจากนี้  รฟท. ขอยืนยันว่าการด าเนินโครงการฯ 
จะเป็นไปตามข้อมูลที่น าเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนหน้านี้  
 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือข้างต้นโดยได้ฟังค า
ชี้ แจงข้อเทจ็จริงของผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก)  ผู้ แทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (ส านักงานปลัดกระทรวง) และ
ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว มีความเห็นว่า ค าว่า “โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตาม
มาตรา ๘ (๒)๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความถึงโครงการที่มีทรัพย์สินที่มีรายได้อยู่แล้วหรือมีทรัพย์สินที่สามารถ
น ามาจัดหาประโยชน์ ได้  การด าเนิ น โครงการระบบการขน ส่งทางรถไฟยกระดับ ใน
กรุงเทพมหานคร นั้น แนวทางการด าเนินโครงการต่อไปจะมีการน าทรัพย์สนิที่เป็นงานโครงสร้าง
โยธาพื้นฐานซึ่งบริษัทโฮปเวลล์ฯ ได้ก่อสร้างบนที่ดินของโครงการเดิม อนัได้แก่ ตอม่อและเสาเขม็ 
มาเป็นทรัพย์สินบางส่วนของโครงการใหม่ แต่เนื่องจากตอม่อและเสาเขม็ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่
ไม่มีสภาพตามลักษณะที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นว่า โครงการ
ระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานครตามปัญหาข้อหารือเป็นโครงการใหม่ตาม
มาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 
๑ มาตรา ๘ ให้กระทรวงเจ้าสังกดัของหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอผลการศึกษา

และวิเคราะห์โครงการต่อส่วนราชการดังนี้  
(๑) โครงการใหม่ ให้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติพิจารณา 
(๒) โครงการที่มีทรัพย์สนิอยู่แล้ว ให้เสนอต่อกระทรวงการคลังพิจารณา 



 ๔ 

 

 

(ลงชื่อ)   ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต ์

(นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สงิหาคม ๒๕๔๔ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๕๕๑/๒๕๕๕

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง  โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีหนังสือ ที่ ๑/๕๒๐ /๒๕๕๕ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กระทรวงคมนาคมได้มี
หนังสือที่ คค ๐๒๐๕.๑/อ๒๒๒๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดําเนินการก่อสร้าง
โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร และต่อมา สํานักเลขาธิการ
คณ
             ะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/๑๕๓๓๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง
กระทรวงคมนาคม ส่งความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว ก่อนที่จะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยปรากฏว่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณา
             และมีความเห็นตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๐๒/๒๕๓๕
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ให้แจ้งกระทรวงคมนาคมให้
หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า โครงการนี้จะอยู่ในข่ายของโครงการใหม่หรือโครงการที่
มีทรัพย์สินอยู่แล้ว ก่อนที่จะนําเสนอโครงการฯ ให้ สศช. หรือกระทรวงการคลังพิจารณาตาม

มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

กระทรวงคมนาคมจึงได้สั่งการให้ รฟท. หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่า โครงการนี้จะอยู่ในข่ายของโคร
             งการใหม่หรือโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว ทั้งนี้ กระทรวง
คมนาคมและ รฟท. มีความเห็นว่า ตามสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนน
ยกระดับในกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่าง
กระทรวงคมนาคม รฟท. และบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ «
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และสัญญาเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ suman ๒๕๓๕ นั้น บริษัท
โฮปเวลล์ฯ ได้ดําเนินงานก่อสร้างเป็นเวลา ๓ ปี มีผลงานรวมเท่ากับร้อยละ ๑๓.๓๐ จาก
แผนงานร้อยละ ๕๕.๕ ซึ่งตามข้อเท็จจริงการก่อสร้างของบริษ
             ัทโฮปเวลล์ฯ มีความล่าช้ามาก
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธินวาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ ให้บอก

เลิกสัญญาสัมปทานดังกล่าว หลังการบอกเลิกสัญญาแล้ว โครงการนีมีทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งบริษัท

ส่งพร้อมหนังสือ นร ๐๐๐๑/๐๑๕๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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             ๒

โฮปเวลล์ฯ ได้ทําการก่อสร้างอยู่บนที่ดินของโครงการฯ ซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก่อสร้างไว้บนที่ดิน

ดิ
ของโครงการฯ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ย่อมขึ้นอยู่กับข้อกําหนดและเงื่อนไขในสั1 ญา
สัมปทานและตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อพิจารณาข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานฯ ข้อ ๒๕.๑ ซึ่งกําหนด
ว่า “บรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่บริษัทก่อสร้างขึ้นในพื้นที่สัมปทานรวมถึงทางรถไฟ
ถนนยกระดับ และทางเชื่อมกับถนนที่มีอยู่เดิมตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของ รฟท. ทันทีที่
ก่อสร้าง...” บรรดาสิ่งปลูกสร้า
             งทั้งหลายที่บริษัทโฮปเวลล์ฯ ก่อสร้างขึ้นย่อมตกเป็นทรัพย์สินของ
รฟท. ทันทีที่ก่อสร้าง (ไม่ว่าจะก่อสร้างเสร็จหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนั้น หากจะพิจารณาว่าไม่
สามารอถอ้างถึงสัญญาสัมปทานข้อ ๒๕.๑ ได้เพราะสัญญาสัมปทานได้อิ้นสุดลงแล้ว สิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ ที่บริษัทโฮปเวลล์ฯ ก่อสร้างขึ้นบนที่ดินของการรถไฟาฯ ก็ยังเป็นส่วนควบของที่ดินดังกล่าว

1  aa

ตามนัยมาตรา ๑๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ดี ส่วนการที่คู่สัญญาจะฟ้องร้อง

»   toa     a   Ea    ae    y      &    10     a.           a
หรือเรียกร้องค่าเ
             สียหายเกียวกับการผิดสัญญาสัมปทานนัน ไม่ทําให้กรรมสิทธิ์ของ รฟท. ในสิง
ปลูกสร้างดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ

sot

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น รฟท. มีความเห็นว่า สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ
โครงการเดิม แต่เนื่องจากการผิดสัญญาของคู่สัญญาเดิมจําเป็นจะต้องหาคู่สัญญาใหม่มาแทน
และเพื่อให้สามารถดําเนินการตามโครงการนี้ต่อไปได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน จําเป็นจะต้องมี
การปรับลดรูปแบบของโครงการฯ ดังนั้น โครงการนี้จึงน่
             าจะถือว่าเป็นโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่

แล้วตามนัยแห่งมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
รฟท. จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ความเห็นของ รฟท.

ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่ เพียงใด

dam กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด fi na ๐๒๐๕.๑/๑๐๓๑๕ ลง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ตามประเด็นข้อ
หารือของ รฟท. ข้างต้น กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรื
             อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้ให้คําจํากัดความว่า “โครงการที่มี
ทรัพย์สินอยู่แล้ว” ไว้ อย่างไรก็ตาม โดยหลักวิชาการ “โครงการ” คือ กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการ หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองาน
ดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระหน่วยหนึ่งที่สามารถทําการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงานได้
พร้อมทั้งมีลักษณะชัดแจ้งถึงจุด เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการในฐานะหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและรายได้หรือเพื่อการพัฒนาประเทศ จากความหมายดังกล่าว การที่จะพิ
             จารณาว่า
โครงการใดเป็นโครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องสามารถนํามาดําเนินการ
และก่อให้เกิดรายได้อยู่ก่อนแล้ว แต่กรณีที่ รฟท. ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่บริษัทโฮปเวลล์ฯ
ถูกบอกเลิกสัญญา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีเพียงร้อยละ ๑๓.@ซ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังไม่
สามารถนําไปหาประโยชน์ได้ ต้องดําเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จเพื่อจะนําไปหารายได้
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             ประกอบกับโครงการดังกล่าวที่ รฟท. เสนอมาใหม่มีการปรับโครงสร้างและรูปแบบของโครงการ
จากเดิม ดังนั้น จึงถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ตามมาตรา ๕ (๑) มิใช่เป็นโครงการที่
มีทรัพย์สินอยู่แล้วตามมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ คพ. ๑๓๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า รฟท. ขอชี้แจงสถานการณ์ดําเนินโครงการฯ ว่า
ปัจจุบัน awn. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและอยู่ระหว่าง
การจัดทํารายงานฉบับสุ
             ดท้ายเพื่อนําเสนอร์ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเสนอรูปแบบ
ของโครงการให้มีการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Design-Build-Operate) มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น
เป็นเงิน ๓๓,๕๕๐ ล้านบาท รัฐเป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นเงิน ๒๓,๕๐
ล้านบาท และเอกชนลงทุน ๓๓,๕๕๓ ล้านบาท โดยใช้โครงสร้างโยธาพื้นฐานเดิมที่บริษัท
โฮปเวลล์ฯ ก่อสร้างจากดอนเมืองถึงหัวหมากเป็นระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ปรับปรุงทาง
รถไฟระดับดินจากดอนเมืองถึงรังสิตเป็น ๓ ราง ก่อสร้างสถานีรถไฟ ๕ แห่ง และสถานีรถไฟฟ้า
๒๓ แห่ง พร้อมโรงซ่อมและการบํา
             รุงรักษา นอกจากนี้ รฟท. ขอยืนยันว่าการดําเนินโครงการฯ
จะเป็นไปตามข้อมูลที่นําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนหน้านี้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือข้างต้นโดยได้ฟังคํา
ชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก) ผู้แทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง) และ
ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว มีความเห็นว่า คําว่า “โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตาม
ม
             าตรา ๕ (๒)* แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความถึงโครงการที่มีทรัพย์สินที่มีรายได้อยู่แล้วหรือมีทรัพย์สินที่สามารถ
นํามาจัดหาประโยชน์ได้ การดําเนินโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับใน
กรุงเทพมหานคร นั้น แนวทางการดําเนินโครงการต่อไปจะมีการนําทรัพย์สินที่เป็นงานโครงสร้าง
โยธาพื้นฐานซึ่งบริษัทโฮปเวลล์ฯ ได้ก่อสร้างบนที่ดินของโครงการเดิม อันได้แก่ ตอม่อและเสาเข็ม
มาเป็นทรัพย์สินบางส่วนของโครงการใหม่ แต่เนื่องจากตอม่อและเสาเข็มดังกล่าวเป็นทรัพย
             ์สินที่
ไม่มีสภาพตามลักษณะที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นว่า โครงการ
ระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานครตามปัญหาข้อหารือเป็นโครงการใหม่ตาม

มาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

9 มาตรา ๕ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการต่อส่วนราชการดังนี้

(๑) โครงการใหม่ ให้เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณา

(๒) โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แ
             ล้ว ให้เสนอต่อกระทรวงการคลังพิจารณา
             [END PAGE 3]
             (ลงชื่อ) ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
(นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๕๕
             [END PAGE 4]
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